



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ บัดนี้การสมัครฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศแจ้งวันเวลาในการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้

ก. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

๑. ให้ผู้มีสิทธิสอบ มาสอบในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ดังนี้

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ)

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อแสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้นก็ได้

๔. การสอบสัมภาษณ์ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะภาคใดภาคหนึ่ง หรือทุกภาคก็ได้

ค. เกณฑ์การตัดสิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการประเมินต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของภาคการประเมินทั้งหมด โดยจะพิจารณาจ้าง ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ ๑ ปี โดยเรียงลำดับตามคะแนนสูงสุดลงมา

/.....จึงประกาศให้ทราบ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หรือโทร ๐-๔๓๖๕-๕๒๑๒ ในวัน เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ แสงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหา และเลือกสรร
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ)

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นางสาวสุพัชญา คำเคลือ	ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ

